
Góðan dag,

Á fundi bæjarráðs Árborgar 23. mars sl. var tekið fyrir erindi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 
þar sem óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga (afnám 
lágmarksútsvars).

Eftirfarandi var bókað:

Bæjarráð Árborgar mótmælir harðlega hugmyndum um afnám lágmarksútsvars. Að auki 
bendir bæjarráð á að ótækt sé að taka slíka ákvörðun án heildarendurskoðunar á 
Jöfnunarsjóðsframlögum sem tæki mið af slíku fyrirkomulagi útsvars.

Framangreint tilkynnist hér með.


